



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๘๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๗ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๓ ตำแหน่ง และตำแหน่งในพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๒๔ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน ๓ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ส่วนตำแหน่งที่เหลืออีก ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๑๔๖) สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไม่มีผู้สมัครรับการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พ. ชัยยศ
(นางพรรณพิมล ชัยยุภาบุตร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑.ชื่อผลงาน/๒.ข้อเสนอแนวคิด ฯ	หมายเหตุ
๑	นายธรรมบุญ อ่อนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๖๖ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑๕๕๓	๑.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์บอนสีในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของ โรงเรียนตระเวนชายแดนและโรงเรียนประถมศึกษา ๒.การจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชสมุนไพรไทยเพื่อการอนุรักษ์และ การผลิตเชิงพานิช	ทั้งนี้ หากไม่มีการทักท้วง ประกาศผลการคัดเลือก ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการแต่งตั้ง ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งดังกล่าวต่อไป
๒	นายประเสริฐ โมรา เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๔๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ. ชัยยุทธ	๙๐๒๔	๑.รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลานเทพาล์มน้ำมัน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ปี ๒๕๕๕ ๒.แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	พ.ช.